

## Tổng kết 10 năm...

(Tiếp theo trang 1)

Sau 10 năm triển khai thực hiện NQ 33, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình và nội dung phong phú, thiết thực. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì, phát triển, thiết thực và hiệu quả hơn, trong đó phải kể đến phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt trên 90%; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 80% doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Toàn tỉnh có 89,1% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc; có 73,44% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc. Việc giáo dục, chăm lo xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện được quan tâm, đặc biệt là xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Các phương diện văn hóa, hình thái văn hóa, sản phẩm văn hóa trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực hơn. Trong đó, văn hóa chính trị, văn hóa giáo dục, văn hóa công sở, văn hóa trong nghệ thuật, văn hóa vật thể và phi vật thể đã có sự quan tâm và có nhiều tiến bộ. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, di

tích văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ hiệu quả nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Tỉnh cũng đã chú trọng kết hợp hài hòa giữa xây dựng, phát triển văn hóa với phát triển kinh tế. Trong đó, gắn kết giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc với phát triển du lịch là một trong những hướng đi đúng đắn của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 230 cơ sở dịch vụ cộng đồng, hàng năm thu hút số lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm bản sắc văn hóa, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận tập trung làm rõ những kết quả, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo; chỉ ra hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam nói chung và văn hóa con người Yên Bái nói riêng trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng trong thực hiện NQ 33. Dù tỉnh còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật với nhiều chính sách phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh có nhiều mô hình mới, cách làm hay,

sáng tạo, triển khai cụ thể hóa quan điểm của Đảng và xây dựng, phát triển văn hóa, con người gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Chia sẻ với những khó khăn của một tỉnh miền núi, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã gợi ý một số nội dung để tỉnh nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới. Theo đó, Yên Bái cần xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai xây dựng và thực hiện các giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Yên Bái, nâng cao hạnh phúc của người dân. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển văn hóa xã hội; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm và dịch vụ văn hóa, khai thác tiềm năng thế mạnh, đặc trưng của tỉnh Yên Bái, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, biến di sản thành tài sản, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp, cống hiến của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện NQ 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn các nhà nghiên cứu văn hóa, các nghệ nhân dân gian, các văn nghệ sĩ, đội ngũ cán bộ ngành văn hóa của tỉnh, những người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng đã và đang ngày đêm cống hiến không ngừng nghỉ, góp phần tích cực làm giàu thêm các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, con người Yên Bái. Đồng chí đề nghị trong thời gian

tới, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách về phát triển văn hóa, con người Yên Bái đã ban hành. Sớm nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, con người Yên Bái giai đoạn 2025-2030. Tiếp tục quan tâm đầu tư, bố trí nguồn lực xây dựng, bổ sung, nâng cấp các hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tập trung xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, hội nhập". Tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nhất là giáo dục đối với thế hệ trẻ. Tập trung xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị gắn với tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số; quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trong môi trường số. Đồng thời, quan tâm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh...

Tại Hội nghị, đã có 10 tập thể và 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 33.

**THANH BA**

## Chủ tịch UBND tỉnh...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng 14/6, tại huyện Jindo, ngài Kim Hee Soo - Trưởng huyện cùng các lãnh đạo huyện đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn ngài Trưởng huyện Jindo đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn và thông tin tin nhanh với ngài Trưởng huyện về những tiềm năng, thế mạnh của Yên Bái và tình hình đưa lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài và lao động tại Hàn Quốc. Ngài Kim Hee Soo - Trưởng huyện Jindo bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn lãnh đạo của tỉnh Yên Bái sang thăm, làm việc và cho biết, huyện có thế mạnh về nông nghiệp, người lao động Việt Nam hiện chiếm 1/4 số lao động đang làm việc tại địa phương, mong muốn được hợp tác với tỉnh Yên Bái để tìm kiếm nguồn nhân lực làm việc cho trong lĩnh vực nông - ngư nghiệp tại huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất trong thời gian tới sẽ cùng trao đổi bàn bạc về khả năng hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc; nhất trí giao cho các cơ quan chức năng của hai bên trao đổi, tiến hành các bước tiếp theo nhằm triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương, nhất là lĩnh vực lao động thời vụ. Chiều cùng ngày, tại thành phố Naju, ngài Yoon Byung-tae - Thị trưởng thành phố đã chào đón, tiếp và làm việc với đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên

Bái cùng đoàn công tác. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn ngài Thị trưởng thành phố Naju đã dành thời gian đón tiếp, làm việc với đoàn và thông tin nhanh với ngài Thị trưởng về những tiềm năng thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 cùng 6 tháng đầu năm 2024, tình hình hợp tác quốc tế của tỉnh Yên Bái và quan hệ hợp tác Yên Bái với các đối tác Hàn Quốc. Ngài Thị trưởng đã bày tỏ sự vui mừng và thông tin nhanh về những đặc điểm của địa phương. Naju là thành phố có thế mạnh về công nghiệp, công nghiệp điện, điện tử và nông nghiệp, hiện có 16 tập đoàn công nghiệp lớn tập trung tại đây. Thành phố cũng chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển bền vững với các chính sách hỗ trợ và khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ môi trường sống. Thành phố Naju có Trường Đại học Dongshin Hàn Quốc được thành lập năm 1987 với các chuyên ngành tiêu biểu: Khoa học, Công nghệ, Y dược. Với những tiềm năng, thế mạnh của mình, ngài Thị trưởng thành phố Naju mong muốn trong thời gian tới sẽ được trao đổi, hợp tác với tỉnh Yên Bái trong tiếp nhận nguồn nhân lực, du lịch và nông nghiệp. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và Thị trưởng thành phố Naju đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương. Nội dung chính là tăng cường, mở rộng hợp tác nhằm mang lại lợi ích chung cho cả hai bên; trao đổi thông tin, kinh nghiệm lẫn nhau để hợp tác một cách hiệu quả trên các lĩnh vực: công nghệ; lao động nông nghiệp, giáo dục, du học sinh, lao động

tay nghề cao - kỹ thuật cao; đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư thương mại. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Trần Huy Tuấn đã trân trọng mời ngài Thị trưởng sang thăm và làm việc tại Yên Bái, Thị trưởng thành phố Naju vui vẻ nhận lời và sẽ sang thăm Yên Bái vào thời gian thích hợp để hai bên cùng thảo luận, trao đổi về các lĩnh vực hợp tác. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã thăm mô hình nông nghiệp xanh trồng ớt chuông và dưa lưới tại Viện Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Naju.

Ngày 15/6, tại thành phố Mokpo, ngài Kim Won-i - Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, Trưởng đoàn đại biểu thành phố Mokpo và các nghị sĩ Quốc hội, các Ủy viên HĐND thành phố Mokpo đã tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm của các lãnh đạo thành phố Mokpo, đặc biệt là ngài Nghị sĩ đã dành cho đoàn trong chuyến công tác lần này. Thông tin nhanh về những tiềm năng, thế mạnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn hai địa phương Yên Bái - Mokpo sẽ phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, văn hoá, du lịch, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường... Đáp lời, ngài Nghị sĩ Quốc hội Kim Won-i rất vui mừng về những thông tin mà đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã chia sẻ, đồng thời cho biết thành phố Mokpo, thuộc tỉnh Jeollanam-do là một đô thị phát triển năng động và bền vững, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và du lịch của tỉnh Jeollanam-do và Hàn Quốc với cảng biển lớn nhất

ở phía Tây Nam của Hàn Quốc. Ngài Nghị sĩ mong muốn Yên Bái và Mokpo sẽ cùng hợp tác mạnh mẽ trong đầu tư, thương mại, du lịch, lao động... Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Khu liên hợp Công nghiệp quốc gia Deabul, thành phố Mokpo. Tiếp và làm việc với đoàn, ngài Kim Hyo Kyon - Tổng Giám đốc cho biết, hiện các doanh nghiệp tại đây đang rất có nhu cầu thu hút, tuyển dụng lao động vào làm việc, đặc biệt là trong lĩnh vực đóng tàu (điện, sơn, hàn...) để đáp ứng nhu cầu phát triển. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin tình hình đào tạo lao động tại tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Yên Bái có Trường Cao đẳng Nghề là nơi đào tạo, giáo dục nghề nghiệp lớn nhất với 9 chuyên ngành sơ cấp và ngắn hạn, 12 chuyên ngành trung cấp, 8 chuyên ngành cao đẳng với hơn 2.000 học sinh, sinh viên theo học. Trung bình mỗi năm, hơn 3.500 học viên được đào tạo, đảm bảo nhu cầu chất lượng, vững tay nghề ngay sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng mời ngài Tổng Giám đốc tới thăm, làm việc tại Yên Bái. Yên Bái cam kết sẽ cùng phối hợp xây dựng chương trình đào tạo cho lao động xuất khẩu làm việc tại Khu công nghiệp, đồng thời mong rằng Khu liên hợp công nghiệp quốc gia Daebul sẽ có thêm nhiều chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao với Yên Bái trong thời gian tới.

**THU TRANG - LY NA**